

ฉบับที่ 8
ปีงบประมาณ
2566



รับฟังทุกความคิดเห็น...เกาะติดทุกประเด็น
ของชาวชุมชน แจ้งข้อมูล เมาะแสะ และเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาท้องถิ่นได้ที่
www.samutprakancity.go.th

MAGAZINE

ฉบับกระแส ปากก้า

รอบรู้ ทันข่าว...เพื่อชาวนครสมุทรปราการ



พิธีมอบเงินอุดหนุน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เทศบาลนครสมุทรปราการ ขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ครอบคลุมพื้นที่ 31 ชุมชน

อ่านต่อหน้า 8-9



คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม
พิธีทักท้อจาด
มูลนิธิร่วมกฤตสมุทรปราการ
ประจำปี 2566



โครงการ
ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่
กิจกรรมบริการสาธารณสุข
เชิงรุกสู่ชุมชน

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 4



ประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



สภาเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 โดยมี คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ, คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 และ 3 โดยสภาเทศบาลฯ ได้มีมติอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 733,400,000 บาท ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และพันธกิจต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ได้แก่

ด้านบริหารงานทั่วไป **แผนงานบริหารงานทั่วไป** จำนวน 108,089,900 บาท โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภูมิแบบบูรณาการ (Smart Map) ด้านการพัฒนารายได้และการวางแผนพัฒนาเมืองของเทศบาลนครสมุทรปราการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม **แผนงานการศึกษา** จำนวน 223,415,000 บาท โครงการสำคัญ ได้แก่ ค่าอาหารกลางวันนักเรียนและค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน



คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนพรานิลวัชรและโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม, ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

แผนงานสาธารณสุข จำนวน 34,204,700 บาท **แผนงานสังคมสงเคราะห์** จำนวน 4,555,000 บาท โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครสมุทรปราการ, โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** จำนวน 12,197,000 บาท โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ, โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ **แผนงานเคหะและชุมชน** จำนวน 134,872,600 บาท โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ, โครงการจ้างเดินระบบและดูแลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์, โครงการจัดซื้อเรือเก็บผักตบชวาในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** จำนวน 15,780,000 บาท โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ

ด้านการเศรษฐกิจ **แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา** จำนวน 64,151,500 บาท มีรายการงบประมาณที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณคลองโพงพางเชื่อมต่อกองคลองมหาหงษ์, โครงการติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง บริเวณสวนสาธารณะคลองบางปิ้ง, โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักบริเวณถนนสุขุมวิท ซอยโรงเรียนอนุบาลเทพคุณ, โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ

ด้านการดำเนินการอื่น **แผนงานงบกลาง** จำนวน 116, 287, 300 บาท โครงการสำคัญ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ, เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทั้งนี้ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นไปเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการพัฒนาในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและชุมชน ■

กองบรรณาธิการ
จักรกระแสปากน้ำ
หากต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ
0 2382 6199 ต่อ 236
www.samutprakancity.go.th
Page เทศบาลนครสมุทรปราการ

ที่ปรึกษา :
นางประภาพร อีศวเหม
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ
นายสหัส ฐีนันดา รองนายกเทศมนตรี
นายสมนึก เทรณานนท์ รองนายกเทศมนตรี
นายเนษฎีร์ อุบลวงค์ยนต์ รองนายกเทศมนตรี
นายสวัสดิ์ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรี
นายสิทธินันท์ เทชรสิทธิ์ ปลัดเทศบาล

คณะทำงาน :
นางสาวสมฤดี อรรถศรีนันท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

นางสาวกวิลา เฝือกแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายสุภาพ ประภาสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

เจ้าของ :
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2382 6199
โทรสาร : 0 2382 6160
0 2388 0503

คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมพิธีตั้งกระเจาด

มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ประจำปี 2566



นางประภาพร อัครเวม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมพิธีตั้งกระเจาด ประจำปี 2566 ณ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ (ถนนท้ายบ้าน ซอย 17) โดยเป็นประธานในพิธีร่วมกับ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และ นางสาวชนม์ทิศา อัครเวม ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ, สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ เข้าร่วมกราบไหว้องค์หลวงพ่อโตองค์จริงซ้อกง เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่มาเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมสร้างบุญกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมพิธีบุญงานตั้งกระเจาดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีถึงปัจจุบัน ■





โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ กิจกรรมบริการสาธารณสุขเชิงรุกสู่ชุมชน



คณะผู้บริหาร, คณะสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม “โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกการบริการ สาธารณะในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการศึกษา ฯลฯ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ไม่มีเวลา มาขอรับบริการที่สำนักงานในเวลาราชการ รวมทั้งเปิดรับฟังข้อเสนองานของ ประชาชน โดยจัดประชาคมเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนชุมชน ยึดหลักการ มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยโครงการออกหน่วย เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม ถึง วันที่ 25 กันยายน 2566 ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตพื้นที่ ■



โครงการช่วยเหลือประชาชน

ของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2



เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 3 (หอชมเมืองสมุทรปราการ) โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม, คณะกรรมการ, ผู้แทนประชาคมจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณารายละเอียดการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือและทบทวนให้เกิดความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีประชาชนซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และผ่านการพิจารณาเพื่อรับมอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 170 ราย ■



คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ณ “ชุมชนเอื้ออาทรวังหว่า” ชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะที่ต้นทาง



คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับประชาชนและ อสม. ในเขตพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของ “ชุมชนเอื้ออาทรวังหว่า” ชุมชนต้นแบบของการเคหะแห่งชาติด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะที่ต้นทาง ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว่า) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยโครงการศึกษาดูงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11, 12-13, 17-18 และ 19-20 กันยายน 2566 รวม 4 รุ่น เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนประชาชนและ อสม. ทุกชุมชนในเขตพื้นที่ ภายใต้โครงการเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ที่ผ่านความเห็นชอบในการประชุมประชาคมชุมชนในเขตพื้นที่ร่วมกัน ว่าสามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาใช้เป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนชุมชน ร่วมกับการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ (RDF) ของเทศบาลฯ ให้สามารถดำเนินการไปพร้อมกันทั้งในส่วนภาคประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นภาครัฐ ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

ชุมชนเอื้ออาทรวังหว่า ก่อตั้งชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนา พอเพียง ยั่งยืน” ทุกครัวเรือนในชุมชนจะร่วมกันคัดแยกและทิ้งขยะอย่างถูกที่ ถูกวิธีตั้งแต่ระดับครัวเรือน ก่อนนำเข้าโรงคัดแยกขยะ แปรรูปหรือทำลายอย่างถูกต้อง ทำให้ปริมาณขยะลดลงอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนเอื้ออาทรวังหว่า ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางระดับพื้นที่ ประจำปี 2559 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาคารแนวราบจากโครงการประกวดชุมชนสดใสจิตใจงดงาม ประจำปี 2559 ของการเคหะแห่งชาติ ■



คณะผู้บริหาร เข้าตรวจความเรียบร้อย โครงการปรับปรุง ลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นางประภาพร อัครวิเศษ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยงค์ และ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยทีมงานสำนักช่าง เทศบาลนครสมุทรปราการ เข้าตรวจรายละเอียดและความเรียบร้อยของการดำเนินงานโครงการปรับปรุงลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของผู้รับจ้าง เพื่อให้ตรงตามรายละเอียดตามสัญญาจ้าง ก่อนรับมอบงานและเปิดใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอินเทรนด์ใหม่ของตำบลปากน้ำ เพื่อสามารถเพิ่มรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามเป้าหมายและนโยบายในการพัฒนาให้พื้นที่ตำบลปากน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดต่อไป ■



ก่อนทำ



เร่งรัดปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายลวด ซึ่งชำรุดจากโครงการขุดเจาะ ปรับปรุงระบบประปา

สืบเนื่องจากการประปานครหลวงได้ดำเนินการขุดเจาะเปิดฝาท่อเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาบริเวณถนนสายลวด ทำให้พื้นผิวถนนเกิดความเสียหาย คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นำโดย นางประภาพร อัครวิเศษ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ มีความห่วงใยในผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน จึงได้มอบหมายให้ สำนักช่าง เทศบาลนครสมุทรปราการ ประสานไปยังการประปานครหลวงซึ่งเป็นเจ้าของโครงการให้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อหรือเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่ใช้เส้นทางสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างปลอดภัย โดยการประปานครหลวงได้เข้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาวางถนนสายลวดที่ชำรุดเสียหายเป็นที่เรียบร้อย ■



หลังทำ





เทศบาลนครสมุทรปราการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ครอบคลุมพื้นที่ 31 ชุมชน



เทศบาลนครสมุทรปราการ เล็งเห็นความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ ตามนโยบายการพัฒนา ด้านสาธารณสุขและอนามัย จึงได้ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสาธารณสุขต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยตรงต่อประชาชน โดยกำหนด แนวทางดำเนินการ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านการจัดทำประชาคมและร่วมลงมติภายในชุมชน พร้อมทั้งนำเสนอโครงการ ต่อเทศบาลนครสมุทรปราการ





เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุมชนละ 20,000 บาท ให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่ทั้ง 31 ชุมชน โดย นางประภาพร อัครเทม นายกเทศมนตรี นครสมุทรปราการ เป็นประธานในกิจกรรมมอบเงินอุดหนุนเพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ร่วมกับ คณะผู้บริหาร, คณะสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลนครสมุทรปราการ (หอชมเมืองสมุทรปราการ) พร้อมทั้งร่วมประชุมรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนและการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยจะดำเนินการใน 3 โครงการ ที่สอดคล้องกับความต้องการ สภาพปัญหาและบริบทของชุมชน ประกอบด้วย

1. โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก “การดูแลส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก”



2. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขและโภชนาการในการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประชาชนทุกกลุ่มวัย”

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ ด้านภัยแม่เร็งเต้านม นางประภาพร อัครเทม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ กล่าวว่า “โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ตลอดจนให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ตามนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย หนึ่งในนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครสมุทรปราการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนแก่ประชาชน”



เทศบาลนครสมุทรปราการ รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน



คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสุเมธ แสงสิงห์ชัย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีรับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลนครสมุทรปราการได้รับรางวัลระดับดีมาก การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมพัฒนาเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่และระดับประเทศ รวมทั้งการประเมินเมืองนำอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ทั้งนี้เทศบาลนครสมุทรปราการได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) สร้างสังคมเทศบาลนครสมุทรปราการให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อพี่น้องพลเมืองทุกคนในพื้นที่ ■



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการขยะ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์



คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นายประสิทธิ์ แพ้ใหญ่ รองปลัดเทศบาล, นายสมศร ใจเอ็นดู ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ของเทศบาลนครสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำความรู้และหลักทางวิชาการไปพัฒนาศักยภาพในด้านการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และยังสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาดูแลท้องถิ่น ให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ■



ตรวจสอบปนเปื้อนและอนามัยส่วนบุคคล เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค



สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายให้นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบปนเปื้อนในอาหารและอนามัยส่วนบุคคลด้วยวิธีสวอบทดสอบ (Swab Test) มือพ่อค้าแม่ค้า ผู้สัมผัสผ้าสะอาดที่เข้าร่วมจำหน่ายอาหารในโครงการอาหารปลอดภัยของเทศบาลนครสมุทรปราการ ที่จัดขึ้นบริเวณถนนนารายณ์ปราบศึก เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาซื้ออาหารเกิดความมั่นใจในความสะอาด ปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยของผู้ค้าทุกร้านที่เข้าร่วมจำหน่ายอาหารในโครงการ ■



ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันและลดความเสี่ยง มะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มนักเรียนหญิง

หน่วยบริการสาธารณสุข 1 วัดชัยมงคล เทศบาลนครสมุทรปราการ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูก ให้แก่นักเรียนหญิงภายในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จำนวน 258 ราย และโรงเรียนนพคุณวิทยา จำนวน 79 ราย



โรงเรียนนพคุณวิทยา



โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

การฉีดวัคซีน HPV เป็นแนวทางป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นจึงควรฉีดตั้งแต่วัยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงอายุ 9-26 ปี เนื่องจากการฉีดวัคซีนในช่วงอายุนี้นี้ ร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการด้านสาธารณสุขเชิงรุกที่เน้นป้องกันและลดความเสี่ยงตั้งแต่แรกเริ่ม อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในอนาคตอีกด้วย ■



โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด)



โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธินิโยอุปกัมภ์)



โรงเรียนปวยอ้ว



โรงเรียนสมุทรปราการ



ฉีดวัคซีนป้องกันโรค สร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 สะพานสาม เทศบาลนครสมุทรปราการ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คอตีบ บาดทะยัก คางทูม และหอยอดวัคซีนโปลิโอ ให้แก่เด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด), โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธินิโยอุปกัมภ์) และโรงเรียนปวยอ้ว รวมจำนวน 406 คน พร้อมทั้งออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้แก่นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 โรงเรียนสมุทรปราการ และโรงเรียนปวยอ้ว รวมจำนวน 993 คน ตามแผนปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียน ซึ่งเป็นวัคซีนขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรได้รับในแต่ละช่วงอายุตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เนื่องจากโรคบางชนิดหากเด็กป่วยอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ การได้รับวัคซีนจะทำให้เด็กมีภูมิต้านทาน มีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากโรค ■

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา



โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)



โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)



โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด)



คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสมนึก เตรณานนท์, นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ รองนายกเทศมนตรี นายประสิทธิ์ แพ้ใหญ่, นางอุษณี กิ่งคำวงศ์, จำเอก สิทธิทัศน์ แก้วไพฑูล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นการภายในขึ้น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน), โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด), โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) และโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปลุกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ■



โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)



ชุมชนสายลวด ซอย 5 (เฉลิมชัย)

ชุมชนโรงนมตรามะลิ

ชุมชนอัครลักษณ์



คลองระบายน้ำบริเวณ ซอย 2 โรงเรียนเทศบาล 4

กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เก็บขยะชิ้นใหญ่

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ออกดำเนินการทำความสะอาดในเขตพื้นที่ อาทิ ตัดหญ้า เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ริมคลองระบายน้ำบริเวณ ซอย 2 โรงเรียนเทศบาล 4 เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของสัตว์มีพิษ สร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงาม รวมถึงเข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ในหลายพื้นที่ เช่น ชุมชนอัครลักษณ์, ชุมชนโรงนมตรามะลิ, ชุมชนสายลวด ซอย 5 (เฉลิมชัย) ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม ■

ซ่อมบำรุง ดูแลรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวปากน้ำ



ซ่อมพื้นผิวสะพานทางเดินเท้า ริมคลองตาเหลือ

สำนักช่าง เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวสะพานทางเดินเท้าริมคลองตาเหลือในส่วนที่ชำรุดสึกหรอ โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเทปูน พร้อมปรับสภาพพื้นผิวสะพานทางเดินเท้าให้เสมอกับพื้นผิวเดิม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเท้าสาธารณะสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัยตามปกติ ■

ฉีดล้างทำความสะอาดทราย และคราบน้ำมันบนพื้นผิวจราจร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวจราจรในเขตพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน อาทิ ฉีดล้างคราบน้ำมันหกบนถนนสุขุมวิท หน้าโรงเรียนพคุณวิทยา (ก่อนถึงแยกการไฟฟ้า), ฉีดล้างทรายที่รถบรรทุกทำหกบริเวณถนนสุขุมวิท 17 (นารดสุนทร) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและดูแลความเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ■



หน้าโรงเรียนพคุณวิทยา



ถนนสุขุมวิท 17 (นารดสุนทร)

Them.X

คอมมูนิตี้กาแฟแห่งเมืองปากน้ำ



อาจมีหลายคนที่ได้มาแฟเพียงเพื่อเติมคาเฟอีน ปลุกร่างกายให้พร้อมลุกขึ้นมาใช้ชีวิต แต่ก็มีอีกหลายคนที่มาแฟเป็นมากกว่าคาเฟอีน เมื่อกาแฟกลายเป็นงานศิลปะที่แล้วแต่จะรังสรรค์โดยบาริสต้าที่สามารถดื่มได้ตลอดทั้งวัน และนี่คือจุดเริ่มต้นความคิดดีๆ ที่ร้าน Them.X (เดิมเอ็กซ์) ได้เริ่มสร้างสรรค์เมนูกาแฟรสพาด โดยแต่ละแก้วนั้น กว่าจะได้รสชาติที่ลงตัวก็ใช้เวลาานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน

ถ้าคุณไม่ได้สนใจที่จะลองการมิกซ์แบบแปลกใหม่ ก็แค่เลือกชิมรสชาติเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูก คั่วอ่อน คั่วกลาง ตามความชอบ ด้วยรสชาติที่ลงตัวของ Them Blend ที่เป็นส่วนผสมของกาแฟเอธิโอเปียกับบราซิล ที่บอกถึงความเป็น Them.x คือ ดื่มได้เรื่อย ๆ แบบ Every Day Coffee แต่ถ้าน้องต้องการรสชาติที่สดชื่นผ่อนคลายจากวันหนักๆ แนะนำโคลด์บรูว์ลิ้นจี่ (Cold Brew Lychee) ที่ออกไปทางคั่วอ่อน มีความเปรี้ยววนิดๆ เหมาะกับยามบ่ายที่ชีวิตยังต้องไปต่อ



นอกจากกาแฟรสชาติเฉพาะตัวแล้ว เบเกอรี่ของ Them.X ก็เข้ากับรสชาติของกาแฟ ด้วยความหวานที่พอดี และเนื้อเค้กที่คนรักเค้กจะต้องกลับมาอีก แต่เด็กของร้านจะสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทุกวัน โดยมีเมนูแนะนำอย่าง Basque Burnt Cheesecake และ Stout Cake

ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นของร้าน Them.x รสชาติที่หลายคนได้ลองแล้วกลับมาชิมซ้ำคือเหตุผลที่ทำให้ร้านกาแฟแห่งนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนชาว Young Gen ของเมืองปากน้ำ ซึ่งใช้ที่นี่เป็นแหล่งพบปะพูดคุยไปพร้อมกับจับเครื่องดื่มแก้วโปรดและการเดินทางก็สะดวกเพราะอยู่ติดกับรถไฟฟ้า สถานีโรงเรียนนายเรือ มีที่จอดรถค่อนข้างเพียงพอ จึงเป็นอีกร้านที่นครปากน้ำชวนชิมแนะนำว่าไม่ควรพลาด



Them.X

เลขที่ 103/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
09 2254 8646
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.
Them.X

LINEMAN Reblinhood GrabFood



นครปากน้ำรู้

รู้จักและป้องกันโรคฝีดาษลิง



โรคฝีดาษลิงเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิด DNA ชื่อ Monkeypox เป็นเชื้อไวรัสในกลุ่ม Orthopoxvirus ซึ่งเกิดการติดเชื้อในสัตว์มาก่อน และสามารถติดเชื้อจากสัตว์สู่คนได้ โดยต้นกำเนิดพื้นที่การระบาดอยู่ในทวีปแอฟริกาตอนกลางถึงตะวันตก แล้วจึงแพร่ระบาดไปสู่มุมภูมิภาคอื่นๆ ถึงแม้ว่าโรคฝีดาษลิงจะมีอาการคล้ายกับโรคฝีดาษคน แต่ฝีดาษลิงมีความสามารถในการแพร่กระจายโรคได้น้อยกว่า และธรรมชาติของโรคมีความรุนแรงน้อยกว่าฝีดาษคนมาก

ไวรัสฝีดาษลิงสามารถแบ่งได้เป็น 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์แอฟริกากลาง (clade 1) และสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตก (clade 2) โดยสายพันธุ์แอฟริกากลางจะมีการติดเชื้อที่รุนแรงกว่า และอาจแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายกว่า

โรคฝีดาษลิงติดต่อได้อย่างไรบ้าง ?

โรคฝีดาษลิงติดต่อได้โดยตรงจากการสัมผัส ทั้งจากสัตว์สู่คน (ได้แก่ สัตว์จำพวกหนู กระรอก และลิง) และจากคนสู่คนที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

- สัมผัสที่ผิวหนังโดยตรง สัมผัสเลือด สัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ จากร่างกาย เช่น น้ำมูก น้ำลาย การไอจาม หรือจากสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส
- ติดต่อกันผ่านละอองฝอยขนาดใหญ่จากทางเดินหายใจ พบในผู้ที่อยู่ใกล้ชิด พูดคุยกันเป็นเวลานาน
- ติดต่อกันจากแม่สู่ลูกผ่านทางรกได้

อาการของโรคฝีดาษลิงมีความรุนแรงหรือไม่ ?

เมื่อได้รับเชื้อฝีดาษลิง จะมีการเกิดขึ้นได้ภายใน 6-13 วัน หรืออาจพบได้ถึง 21 วัน (หรือที่เรียกว่าระยะฟักตัว) โดยลักษณะอาการดั้งเดิมของโรคฝีดาษลิงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ

1. ระยะแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกาย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อฝีดาษลิงจะมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ที่สำคัญคือมีต่อมน้ำเหลืองโต ซึ่งแตกต่างจากโรคอีสุกอีใส หรือโรคฝีดาษคน ระยะนี้อาจมีอาการได้ถึง 5 วัน
2. ระยะผื่น เกิดขึ้นภายใน 3 วัน หลังจากมีไข้ ผื่นจะมีลักษณะเป็นผื่นแบน จากนั้นค่อยๆ

เป็นตุ่มน้ำใส หรือเป็นตุ่มหนอง และแตกเป็นสะเก็ดหลุดไปในช่วงสุดท้าย ผื่นมักเกิดที่หน้าและแขนขา ผ่ามือ ผ่าเท้า มากกว่าที่ตัว สามารถพบได้ในเกือบทุกๆ เช่น ในช่องปาก เยื่อบุตา และอวัยวะเพศ อย่างไรก็ตามในปี 2565 ที่ผ่านมา โรคฝีดาษลิงพบการระบาดใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรปและอเมริกา และยังพบผู้ป่วยยืนยันในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว อาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจต่างไปจากอาการดั้งเดิม ได้แก่

1. ใช้ สามารถเป็นได้ทั้งก่อนเป็นผื่น ขณะเกิดผื่น หรือหลังเกิดผื่น ซึ่งผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงบางรายอาจไม่มีไข้
2. ผื่น ส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยตุ่มน้ำและตุ่มหนอง หรือเป็นสะเก็ด ซึ่งผื่นสามารถพบได้หลายระยะพร้อมกัน และมักมีอาการเจ็บที่ผื่น
3. จำนวนผื่นที่มีไม่มาก จากการศึกษพบว่า กว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วยมีผื่นไม่ถึง 10 ผื่น และเป็นแผลที่อวัยวะเพศหรือทวารหนัก โดยไม่มีผื่นที่อื่นเลย ได้ถึงร้อยละ 10
4. ตำแหน่งผื่น พบที่บริเวณอวัยวะเพศมากที่สุด รองลงมา คือที่ตัว แขน ขา หน้า อาจมีผื่นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้าได้ ส่วนใหญ่พบหลายบริเวณพร้อมกัน

ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แต่หากพบอาการรุนแรง มักเกิดจากการติดเชื้อซ้ำซ้อนที่ปอด เชื้อลามไปที่สมอง เกิดสมองอักเสบ บางรายติดเชื้อที่กระจกตา ทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ ผู้ที่มีอาการรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตได้ 3-6%

การรักษาและการดูแลผิวหนังเมื่อมีการติดเชื้อฝีดาษลิง

1. หากไม่ได้ทำการรักษาโรคฝีดาษลิง ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ ธรรมชาติของโรคจะหายได้เองภายใน 2-4 สัปดาห์
2. การรักษาโรคฝีดาษลิง เป็นการรักษาแบบประคับประคอง เช่น การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ การป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน เป็นต้น
3. การดูแลผิวหนังที่ติดเชื้อฝีดาษลิงตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก มีดังนี้

งดแกะเกาที่ผื่น

- รักษาความสะอาดของผิวหนังไม่ให้บวมขึ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติม
- ควรล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการสัมผัสผื่น
- ทำความสะอาดผื่นด้วยน้ำสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
- ไม่ควรปิดผื่นให้มิดชิด แต่ควรเปิดผื่นให้ระบายอากาศได้
- หากผื่นมีอาการปวด บวมแดง หรือเป็นหนอง แนะนำให้รีบพบแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานควบคุมโรค ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 วัดชัยมงคล โทร. 0 2389 3317

ชุมชนวางใจ

เจ็บไข้ เทศบาลนครฯ ช่วยดูแล



นางพรพิมล ถนอมบุญ
รองประธานชุมชนโรงนมตรามะลิ

“ปัจจุบันชุมชนเราจะมีผู้ป่วยติดเตียง 1 คน อายุ 90 ปีกว่า แต่เราไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเท่านั้น ยังมีผู้ป่วยประเภทที่เราเรียกว่าผู้ป่วยติดบ้าน คือเจ็บป่วยออกไปไหนไม่ได้ในระยะหนึ่ง อสม. ก็จะมาคอยดูแลเรื่องอาหาร แนะนำโภชนาการและการออกกำลังกาย ส่วนการดูแลสุขภาพในชุมชนโดยทั่วไปนั้น ทุกเดือนเราจะมีการประชุมสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น วัดความดันโลหิต โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิตจากเทศบาลนครสมุทรปราการ ซึ่งมีประโยชน์ต่อชุมชนของเรามาก สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ต้องเฝ้าระวังเรื่องไข้เลือดออก ก็จะช่วยกันเดินสำรวจพื้นที่เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเราทำเป็นประจำปกติอยู่แล้ว แต่ช่วงฤดูฝนต้องช่วยกันดูแลเป็นพิเศษ และเทศบาลนครสมุทรปราการได้เข้ามาพ่นหมอกควันกำจัดยุงในชุมชนอยู่อย่างสม่ำเสมอ”

ร.ต.ศักดา เดชดั่ง
รองประธานชุมชนซอยโบราณ

“ปัจจุบันชุมชนซอยโบราณได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการชุมชนร่วมกับ อสม. จะทำหน้าที่ประสานงานกับสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสมุทรปราการ ในการดูแลเยี่ยมไข้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ รวมถึงหากใครมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วย เทศบาลนครสมุทรปราการจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแล ให้ครอบครัวผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาตามสิทธิ์ รวมถึงการลงพื้นที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อมอบของใช้ที่จำเป็น เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าปูรองนอนสำหรับผู้ป่วย ของใช้สำหรับเด็กแรกเกิด ต้องขอขอบคุณเทศบาลนครสมุทรปราการที่ให้ความช่วยเหลือดูแลชุมชนมาโดยตลอด”



นางสาวปัทมพร เพชรชมพู
ประธานชุมชนอักษรลักษณ์

“ชุมชนอักษรลักษณ์เป็นชุมชนขนาดกลาง มีคณะกรรมการหมู่บ้านและ อสม. 9 คน ทำหน้าที่ในการดูแลลูกบ้าน ดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงประชากรแฝงจำนวนหนึ่งเข้ามาประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน ซึ่งเราก็ต้องดูแลด้วยเช่นกัน ปัจจุบันในชุมชนมีผู้ป่วยติดเตียง 3 คน อสม. จะทำหน้าที่ดูแลเป็น โดยมี 1 คน ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ทำให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำคัญ คือการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ เด็กแรกเกิด รวมถึงสอบถามความต้องการอื่นๆ ทำให้ชุมชนได้รับการดูแลในทุกด้านอย่างทั่วถึง”



นางสุคนธา สวมภัก
รองประธานชุมชนชุมชนวัดในสองวิหาร

“ชุมชนวัดในสองวิหารมี อสม. 8 คน ในจำนวนนี้มีอยู่ 2 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง โดยในปัจจุบันชุมชนของเรามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ 3 คน ที่ต้องดูแล ซึ่งโดยปกติ อสม. จะออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเดือนละครั้ง และจะมีใบประเมินอาการสำหรับผู้ป่วย หากพบว่าสุขภาพแยกลง ก็จะต้องไปดูแลมากขึ้น เดือนละ 2-4 ครั้ง นอกจากนี้พยาบาลวิชาชีพจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสมุทรปราการ ก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการเจาะเลือดสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องเจาะเลือด การเปลี่ยนสายยาง สายอาหารให้ทุกเดือน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ก็จะมาเยี่ยมให้กำลังใจ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และของใช้ที่จำเป็น ให้กับผู้ป่วยและเด็กแรกเกิด ตอนนี้เรามีเด็กแรกเกิด 1 คน หากมีกรณีที่ต้องไปพบแพทย์ตามนัดหมาย ทางชุมชนจะแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังเทศบาลนครสมุทรปราการ ซึ่งจะจัดรถมารับ-ส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ”



แผนปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุง

ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครสมุทรปราการ โทร. 0 2395 2998



2 ตุลาคม 66	ชุมชนวัดในสองวิหาร / ชุมชนศิริราษฎร์ศรัทธา / วัดในสองวิหาร	18 พฤศจิกายน 66	โรงเรียนพร้านิลวัชระ / โรงเรียนอนุบาลสุวิชา
3 ตุลาคม 66	ชุมชนคลองตะเคียนฝั่งตะวันออก	20 พฤศจิกายน 66	ชุมชนแสนสุข / ชุมชนตรอกถ่าน / วัดพิชัยสงคราม
4 ตุลาคม 66	ชุมชนหัวน้ำวน / ชุมชนเฟื่องฟ้า / หน้าถนนสุขุมวิท	21 พฤศจิกายน 66	ชุมชนท้ายบ้านฝั่งตะวันตก / ชุมชนท้ายบ้าน ซอย 40
5 ตุลาคม 66	ชุมชนวัดกลางบ้านใหม่ / วัดกลางวรวิหาร / ตลาดราชา / ชุมชนนาคทิมทอง	22 พฤศจิกายน 66	ชุมชนร่วมสามัคคีท้ายบ้าน / ชุมชนท้ายบ้าน ซอย 1-19
6 ตุลาคม 66	ชุมชนแสนสุข / ชุมชนตรอกถ่าน / วัดพิชัยสงคราม	23 พฤศจิกายน 66	ซอย รร.บิวยฮั่ว / ถนนจ๊กกะพาก ซอย 5 / ซอย 6 / ซอย 8
9 ตุลาคม 66	ชุมชนท้ายบ้านฝั่งตะวันตก / ชุมชนท้ายบ้าน ซอย 40	24 พฤศจิกายน 66	ถนนท้ายบ้าน ซอย 21 / ซอย 15 / ซอย 13 / ซอย 11
10 ตุลาคม 66	ชุมชนร่วมสามัคคีท้ายบ้าน / ชุมชนท้ายบ้าน ซอย 1-19	25 พฤศจิกายน 66	โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครฯ / โรงเรียนสมุทรปราการ
11 ตุลาคม 66	ซอย รร.บิวยฮั่ว / ถนนจ๊กกะพาก ซอย 5 / ซอย 6 / ซอย 8	27 พฤศจิกายน 66	ถนนท้ายบ้าน ซอย 12 / ซอย 14 / ซอย 16 / ซอย 24
12 ตุลาคม 66	ถนนท้ายบ้าน ซอย 21 / ซอย 15 / ซอย 13 / ซอย 11	28 พฤศจิกายน 66	ถนนท้ายบ้าน ซอย 19 / ซอย 17 (มูลนิธิร่วมกตัญญู)
16 ตุลาคม 66	ถนนท้ายบ้าน ซอย 12 / ซอย 14 / ซอย 16 / ซอย 24	29 พฤศจิกายน 66	ถนนท้ายบ้าน ซอย 8 / ซอย 10 / ซอย 22 / ซอยช่างธนาคารไทยพาณิชย์
17 ตุลาคม 66	ถนนท้ายบ้าน ซอย 19 / ซอย 17 (มูลนิธิร่วมกตัญญู)	30 พฤศจิกายน 66	ชุมชนเพ็ญรุทิต / ชุมชนคลองตะเคียนฝั่งตะวันตก
18 ตุลาคม 66	ถนนท้ายบ้าน ซอย 8 / ซอย 10 / ซอย 22 / ซอยช่างธนาคารไทยพาณิชย์		
19 ตุลาคม 66	ชุมชนเพ็ญรุทิต / ชุมชนคลองตะเคียนฝั่งตะวันตก	1 ธันวาคม 66	ชุมชนสายลวด ซอย 3 / ชุมชนสายลวด ซอย 5
20 ตุลาคม 66	ชุมชนสายลวด ซอย 3 / ชุมชนสายลวด ซอย 5	2 ธันวาคม 66	โรงเรียนอนุบาลฉัตรสุดา / โรงเรียนสุมนานัน / โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)
21 ตุลาคม 66	โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม / โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด)	4 ธันวาคม 66	ชุมชนสายลวด ซอย 4 / ชุมชนสายลวด ซอย 8
24 ตุลาคม 66	โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครฯ / โรงเรียนสมุทรปราการ	6 ธันวาคม 66	ชุมชนสายลวดสะพานสาม / ถนนสายลวด ซอย 10 / อู่ซ่อมรถเทรลเลอร์
25 ตุลาคม 66	โรงเรียนอนุบาลฉัตรสุดา / โรงเรียนสุมนานัน / โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)	7 ธันวาคม 66	หมู่บ้านศุภวิห / หน้า รพ.สมุทรปราการ / ถนนท้ายบ้าน ซอย 32 (จินดา 2) / สุสานท้ายบ้าน
26 ตุลาคม 66	โรงเรียนพคุณวิทยา / โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)	8 ธันวาคม 66	ถนนเทศบาล 12 (ตรอกมะพร้าว) / ถนนเทศบาล 12 (ซอย รพ.เมืองสมุทร)
27 ตุลาคม 66	โรงเรียนศรีวิทยา / โรงเรียนศิริจันทร์ศึกษา	9 ธันวาคม 66	โรงเรียนพคุณวิทยา / โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)
28 ตุลาคม 66	โรงเรียนเฉลิมวิทยา / โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)	12 ธันวาคม 66	ชุมชนซอยโบราณ / ถนนสุขุมวิท ซอย 6 (บางนางเกรง) / ชุมชนหมู่บ้านบุษบา 2
30 ตุลาคม 66	ชุมชนสายลวด ซอย 4 / ชุมชนสายลวด ซอย 8	13 ธันวาคม 66	ชุมชนโค้งจรเข้ / ชุมชนนารถสุนทร / หน้า รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
31 ตุลาคม 66	ชุมชนสายลวดสะพานสาม / ถนนสายลวด ซอย 10 / อู่ซ่อมรถเทรลเลอร์	14 ธันวาคม 66	ถนนสุขุมวิท ซอย 27 (บุญศิริ 4/1) / ซอย 21 (บึงน้ำมัน) / ซอย 23 (กันตะบุตร)
1 พฤศจิกายน 66	หมู่บ้านศุภวิห / หน้า รพ.สมุทรปราการ / ถนนท้ายบ้าน ซอย 32 (จินดา 2) / สุสานท้ายบ้าน	15 ธันวาคม 66	ชุมชนโรงนมตรามะลิ / ชุมชนศูนย์การค้าปากน้ำ / วัดมหาวงษ์
2 พฤศจิกายน 66	ถนนเทศบาล 12 (ตรอกมะพร้าว) / ถนนเทศบาล 12 (ซอย รพ.เมืองสมุทร)	16 ธันวาคม 66	โรงเรียนศรีวิทยา / โรงเรียนศิริจันทร์ศึกษา
3 พฤศจิกายน 66	ชุมชนซอยโบราณ / ถนนสุขุมวิท ซอย 6 (บางนางเกรง) / ชุมชนหมู่บ้านบุษบา 2	18 ธันวาคม 66	ชุมชนกองรักษาการณ์ / ชุมชนนาวิปากน้ำ / ปากซอยบุญศิริ / ซอยบุญศิริ
4 พฤศจิกายน 66	โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม / โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด)	19 ธันวาคม 66	ชุมชนอักษรลักษณ์ / ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น
6 พฤศจิกายน 66	ชุมชนโค้งจรเข้ / ชุมชนนารถสุนทร / หน้า รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	20 ธันวาคม 66	ชุมชนบางบึง / ชุมชนวัดชัยมงคล / วัดชัยมงคล
7 พฤศจิกายน 66	ถนนสุขุมวิท ซอย 27 (บุญศิริ 4/1) / ซอย 21 (บึงน้ำมัน) / ซอย 23 (กันตะบุตร)	21 ธันวาคม 66	ชุมชนวัดในสองวิหาร / ชุมชนศิริราษฎร์ศรัทธา / วัดในสองวิหาร
8 พฤศจิกายน 66	ชุมชนโรงนมตรามะลิ / ชุมชนศูนย์การค้าปากน้ำ / วัดมหาวงษ์	22 ธันวาคม 66	ชุมชนคลองตะเคียนฝั่งตะวันออก
9 พฤศจิกายน 66	ชุมชนกองรักษาการณ์ / ชุมชนนาวิปากน้ำ / ปากซอยบุญศิริ / ซอยบุญศิริ	23 ธันวาคม 66	โรงเรียนเฉลิมวิทยา / โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)
10 พฤศจิกายน 66	ชุมชนอักษรลักษณ์ / ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น	25 ธันวาคม 66	ชุมชนหัวน้ำวน / ชุมชนเฟื่องฟ้า / หน้าถนนสุขุมวิท
11 พฤศจิกายน 66	โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) / โรงเรียนบิวยฮั่ว	26 ธันวาคม 66	ชุมชนวัดกลางบ้านใหม่ / วัดกลางวรวิหาร / ตลาดราชา / ชุมชนนาคทิมทอง
13 พฤศจิกายน 66	ชุมชนบางบึง / ชุมชนวัดชัยมงคล / วัดชัยมงคล	27 ธันวาคม 66	ชุมชนแสนสุข / ชุมชนตรอกถ่าน / วัดพิชัยสงคราม
14 พฤศจิกายน 66	ชุมชนวัดในสองวิหาร / ชุมชนศิริราษฎร์ศรัทธา / วัดในสองวิหาร	28 ธันวาคม 66	ชุมชนท้ายบ้านฝั่งตะวันตก / ชุมชนท้ายบ้าน ซอย 40
15 พฤศจิกายน 66	ชุมชนคลองตะเคียนฝั่งตะวันออก	29 ธันวาคม 66	ชุมชนร่วมสามัคคีท้ายบ้าน / ชุมชนท้ายบ้าน ซอย 1-19
16 พฤศจิกายน 66	ชุมชนหัวน้ำวน / ชุมชนเฟื่องฟ้า / หน้าถนนสุขุมวิท	30 ธันวาคม 66	โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม / โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด)
17 พฤศจิกายน 66	ชุมชนวัดกลางบ้านใหม่ / วัดกลางวรวิหาร / ตลาดราชา / ชุมชนนาคทิมทอง		

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ก่อนออกดำเนินการฉีดพ่น จะมีการแจ้งผ่าน อสม. / ผู้นำชุมชน / ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อยืนยันให้ประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่ง